

**บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าตามตปท., คาดแกว่งในกรอบ รอดตัวเลขจ้างงานสหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินต่างประเทศ ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้ น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ เพื่อรอดูเลขการจ้างงานของสหรัฐในคืนนี้

\*สกุลเงินสำคัญของโลก ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนชะลอการลงทุนอยู่นอกตลาด ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ซึ่งอาจหนุนการปรับตัวขึ้นของความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรืออาจจะทำลายความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีอยู่

\*เจ้าหน้าที่กรีซเปิดเผยว่า ข้อตกลงเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรกรีซ กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และนายออลลี เรห์น กรรมการผู้จัดการกิจการเศรษฐกิจและการเงิน สหภาพยุโรป กล่าวว่า อาจมีการบรรลุข้อตกลงแลกเปลี่ยนหนี้ภายในปลายสัปดาห์นี้

\*นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ให้การต่อสภาคองเกรสวานนี้ว่า วิกฤติการเงินของยุโรป ยังคุกคามการฟื้นตัวของสหรัฐ และเฟดจะทำทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อป้องกันความเสียหาย

\*ทำที่ตั้งกล่าวของเฟด ช่วยกระตุ้นสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ โดยดอลลาร์ออสเตรเลีย พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน

\*สหรัฐจะประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ และนักวิเคราะห์คาดว่า จะมีการจ้างงาน 150,000 ตำแหน่ง ในเดือนม.ค. และอัตราการว่างงาน จะทรงตัวที่ 8.5%

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.908 บาท

\*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.90/95 จาก 30.89/92 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.93/95 จาก 30.90/92 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.18/20 จาก 76.23 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3123/27 จาก 1.3145 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้าอ่อนค่าจากปิดเมื่อวาน แต่ก็ยังน่าจะแกว่งแคบๆ รอดตัวเลขจ้างงานสหรัฐคืนนี้ ของคนอื่นก็คล้ายๆกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้ น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบราว 30.85-31.00

โดยตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ ในเรื่องตัวเลขการจ้างงานสหรัฐ ที่จะออกมาในคืนนี้ เพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้หน้าตลาดในระยะสั้นต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้